

Số: 62 /KH-UBND

Duy Tiên, ngày 27 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

Thực hiện Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phong trào thi đua yêu nước của huyện được phát triển rộng khắp, đồng đều và bền vững, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng được thực hiện công khai, đảm bảo dân chủ, khách quan và đi vào thực chất, tôn vinh đúng đối tượng, đúng thành tích, phát huy mạnh mẽ tác dụng nêu gương, giáo dục các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong đó chú trọng phổ biến nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW và Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Qua đó làm chuyển biến

nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

2. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng

Cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng.

Chính quyền cấp xã, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực và các biểu hiện thiếu lành mạnh trong công tác thi đua, khen thưởng; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện tới cơ sở tổ chức và phối hợp với các cấp chính quyền để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm nhân rộng các điển hình tiên tiến; động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; phát hiện nhân rộng các cách làm hay và đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW.

Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bám sát phong trào thi đua của các đơn vị; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo việc đề xuất khen thưởng được chính xác, đúng người, đúng thành tích.

Các cơ quan tuyên truyền phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền và phải bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra để tập trung tuyên truyền, mở các chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua có hiệu quả, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống.

Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua cần được tổ chức, phát động với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn. Phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội phải thiết thực, phù hợp. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm, căn cứ nhiệm vụ, tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để phát động

ở từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan trong những thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Thông qua tổ chức các phong trào thi đua tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn; phân đấu mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương lựa chọn được các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng.

Tổ chức đăng ký thi đua cùng các điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua thực sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu. Đây là nội dung trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay. Qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan đơn vị, các xã, TT.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác khen thưởng nhằm khích lệ, động viên và xét khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở.

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc khen thưởng và thực hiện chính sách với các đối tượng có công lao, thành tích trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, thực hiện tốt Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Chủ động xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

5. Nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng

Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp

luật về thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng. Rà soát, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phát động phong trào hướng về biển đảo quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tập trung chỉ đạo thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ X, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương:

Tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành, địa phương, đơn vị, gắn nội dung các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất ổn định từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Phòng Văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh huyện:

Mở chuyên mục; tăng số lượng tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền về phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

Chủ trì, xây dựng chương trình nội dung, tài liệu tuyên truyền nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của huyện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa”.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Nội vụ)./.*LB*

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT tỉnh Hà Nam (báo cáo);
- Ban TĐKT - Sở Nội vụ (báo cáo);
- TTHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện (chỉ đạo);
- Thành viên HĐTĐKT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Vượng